

Vũ Lạc bắt đầu xây dựng NTM năm 2011. Sau 4 năm phấn đấu, xã đã về đích năm 2014 (trước 1 năm so với kế hoạch). Những năm tiếp theo, địa phương tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu. Ông Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để có được kết quả đó, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng bởi "tư tưởng không thông xác bình tông không nổi". MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xã vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như: tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, băng tin; tổ chức xe tuyên truyền lưu động; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ thể thao; họp mặt đồng môn, đồng khóa, đồng ngũ, đồng hương; tuyên truyền trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư... Nội dung tuyên truyền tập trung cho người dân hiểu rõ chủ trương, quan điểm, mục đích cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng NTM với đời sống người dân, từ đó giúp người dân nhận thức mình là chủ thể của chương trình, tích cực hưởng ứng tham gia. MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên, ban công tác mật trận các thôn triển khai gần các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với các tiêu chí trong xây dựng NTM. Việc tuyên truyền được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Tuyên truyền từ trong nhà ra khu dân cư, từ xã xuống thôn, từ người đang sống ở quê đến người sinh sống, lập nghiệp xa quê. 8 năm qua, các thành viên của MTTQ xã đã viết gần 200 tin, bài phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và cung cấp tài liệu hỏi và đáp, đĩa CD về 19 tiêu chí trong

VŨ LẠC Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, MTTQ xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo tiền đề vững chắc để địa phương trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

xây dựng NTM ngắn gọn, dễ hiểu phổ biến đến người dân và làm cho mỗi gia đình biết rõ nhà mình, khu dân cư mình, thôn mình phải làm công trình nào trong năm nay, bằng hình thức nào, đóng góp tiền và công bao nhiêu để thực hiện có hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Phong trào hiến đất, mở rộng

đường làng, ngõ xóm được nhân dân tích cực ủng hộ. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công; gần 307.000m² đất trị giá khoảng 61,3 tỷ đồng để làm giao thông thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi; đào đắp hơn 100.000m³ đất; đóng góp 2,76 tỷ đồng tiền mặt; hiến 1.836m² đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng dậu, công trình phụ để mở rộng mặt

đường; làm mới gần 5km đường láng nhựa, 151 tuyến đường bê tông các loại. Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã: Ban đầu thực hiện các tiêu chí đó rất khó vì tư tưởng người dân còn trông chờ, ỷ lại vào chính quyền. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, giải thích, trong đó sự kiên trì của mỗi cán bộ mặt trận đã làm người dân thay đổi. Mặt khác, MTTQ xã và



Rác thải hàng ngày của người dân được thu gom, vận chuyển về nơi quy định để xử lý.

T rời nắng nóng, trong căn nhà cũ kỹ, chật chội, cụ Tạ Thị Am, 90 tuổi, thôn Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất năm liệt giường, con gái cụ thần kinh không ổn định đang lui hùi quét dọn dưới bếp. Như đã quen thuộc với khung cảnh này, các bạn đoàn viên thanh niên xã Duy Nhất nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, đỡ cụ Am dậy. Mắt kém, tay nắm chắc tay của các bạn thanh niên, cụ bảo: Nóng lắm, mãi mới được ngồi dậy, thoáng cả lưng. Rồi cụ lay lay bao gạo mà Đoàn Thanh niên xã mang tới hỗ trợ hàng tháng theo chương trình địa chỉ xanh tình nguyện. Cụ phấn khởi cho biết: Thanh niên nhiệt tình, tốt bụng lắm, tháng nào cũng mang gạo tới cho rồi lại giúp gia đình thu dọn nhà cửa, sân vườn. Cũng như cụ Am, trên địa bàn xã Duy Nhất còn 3 địa chỉ xanh mà Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ gạo từ 3 - 12 tháng. Mỗi tháng, Đoàn Thanh niên xã trao 10kg gạo/địa chỉ. Để thực hiện hiệu quả mô hình địa chỉ xanh tình nguyện, ngay từ đầu năm, Đoàn Thanh niên xã đã tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của mô hình đồng thời vận động mọi người góp tiền, góp gạo để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Địa chỉ xanh tình nguyện

Được triển khai từ đầu năm 2019, mô hình địa chỉ xanh tình nguyện được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Vũ Thư thực hiện với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn.



Đoàn Thanh niên xã Duy Nhất (Vũ Thư) hỗ trợ gạo cụ Phạm Văn Nhân, thôn Dũng Nghĩa.

Cũng như Đoàn Thanh niên xã Duy Nhất, Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội cũng triển khai chương trình địa chỉ xanh tình nguyện từ đầu năm 2019. Chi

Nguyễn Thị Ngoan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội cho biết: Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ gạo hàng tháng cho 3 người có hoàn cảnh khó khăn.

Họ đều là những người già cả, không còn khả năng lao động, không nơi nương tựa. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã đã huy động mọi nguồn lực với mong muốn hoạt động tình nguyện này được duy trì thường xuyên. Cụ Nguyễn Thị Tráp, 94 tuổi, thôn Phú Thứ là 1 trong 3 địa chỉ xanh tình nguyện mà Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội hỗ trợ hàng tháng. Cụ Tráp cho biết: Chi phí sinh hoạt hàng ngày đều từ tiền hỗ trợ của người cao tuổi và sự giúp đỡ của người thân trong họ, bà con hàng xóm. Được thanh niên hỗ trợ gạo thế này tôi không còn phải lo lắng nhiều như trước. Cảm ơn thanh niên địa phương rất nhiều. Chi Phan Thị Ngân Phương, Phó Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Bên cạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Vũ Thư còn tập trung vào các hoạt động

các tổ chức thành viên thống nhất lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn. Chính vì vậy, quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân. Trong những năm qua, nhân dân đã đóng góp hơn 11,7 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng NTM, chiếm 11,5% kinh phí xây dựng NTM của địa phương. Con em làm ăn xa quê ủng hộ gần 30 tỷ đồng. Riêng trong năm 2018, xã đã thu hút được nguồn vốn xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã; lắp trên 200 bóng điện chiếu sáng công cộng, 65 camera giám sát. Những hiện tượng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tai nạn giao thông, vứt rác không đúng nơi quy định được camera ghi lại đã giúp việc xử lý kịp thời, nhờ đó an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương được bảo đảm. Cũng từ nguồn vốn xã hội hóa, 2.000 cây keo được trồng mới dọc trục đường liên thôn tạo cảnh quan xanh, đẹp. Ngoài ra, địa phương còn trồng tại khu quy hoạch và đầu tư cho các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo 4.200 cây bưởi Tân Lạc. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, địa phương đã tổ chức tập huấn kỹ thuật phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình cho 1.400 hộ dân và hỗ trợ 90.000 đồng chế phẩm EM và dụng cụ xử lý rác thải để làm phân hữu cơ. Trong những ngày đầu năm 2019, địa phương đã tiếp nhận 13 tỷ đồng vốn xã hội hóa, 10 tỷ đồng để xây mới 8 phòng học Trường Tiểu học khu B; 3 tỷ đồng xây mới nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2 và các công trình phụ trợ và sân bóng đá mi ni thảm cỏ nhân tạo... Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân, đích đến xã NTM kiểu mẫu của Vũ Lạc không còn xa.

ĐAO QUYÊN

THÀNH PHỐ Giải phóng mặt bằng 32 dự án

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án công trình trọng điểm, các dự án tạo nguồn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tổ chức thực hiện 32 dự án; lập 24 phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền 51,7 tỷ đồng; được duyệt 14 phương án với số tiền 12 tỷ đồng; đã thanh toán, chi trả 22,3 tỷ đồng cho 362 lượt hộ gia đình, cá nhân, diện tích GPMB 10,7ha; thực hiện quyết toán kinh phí 14 dự án với số tiền 18,2 tỷ đồng. Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 21 hộ dự án khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, 57 hộ khu dân cư mới xã Vũ Phúc. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác GPMB bảo đảm thời gian, không để tồn đọng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Thời gian tới, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật; đồng thời, vận dụng linh hoạt chế độ, chính sách trong công tác GPMB, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

MINH NGUYỆT

QUỲNH PHỤ 2.453 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, huyện Quỳnh Phụ có 2.453 thí sinh dự thi, trong đó 1.898 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng, 555 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT. Các thí sinh dự thi tại 104 phòng thi ở 4 điểm thi gồm các trường THPT: Quỳnh Côi, Phú Dục, Quỳnh Thọ và Nguyễn Huệ. Kỳ thi diễn ra từ ngày 24 - 27/6, trong đó ngày 24/6 thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Từ ngày 25 - 27/6, thí sinh dự thi làm bài thi theo lịch thống nhất toàn quốc.

Quỳnh Phụ đã thành lập Ban tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, triển khai các kế hoạch cụ thể. Theo đó, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi, Công an huyện tổ chức lực lượng bảo vệ, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi. Điện lực Quỳnh Phụ và các đơn vị thông tin bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, thông tin liên lạc thông suốt. Các địa phương tổ chức điểm thi bảo đảm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm... để kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trên địa bàn huyện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

TRINH CUỖNG

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ THÁI BÌNH Ra mắt giải pháp tài chính ưu việt "An phát cát tường"

Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Bình vừa tổ chức lễ ra mắt giải pháp tài chính ưu việt "An phát cát tường".

"An phát cát tường" là sản phẩm được Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ chính thức ra mắt từ ngày 10/6/2019. Đây là giải pháp tài chính ưu việt giúp người dân Việt Nam được bảo vệ và bảo đảm về tài chính trước các rủi ro khó lường, trong đó có quyền lợi chi trả cho rủi ro mắc bệnh ung thư từ ngay giai đoạn đầu và đột quy, tai nạn giao thông, hỗ trợ tài chính để khách hàng an tâm điều trị đồng thời có giải pháp tích lũy hiệu quả cho các kế hoạch tương lai.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "An phát cát tường" đồng thời đáp ứng nhu cầu của những cá nhân có thu nhập không ổn định với tính linh hoạt cao trong cách thức đóng phí. Khách hàng tham gia sản phẩm có thể lựa chọn đóng phí một lần hay đóng phí trong thời gian ngắn là 5 năm hoặc đóng phí định kỳ mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo vệ lâu dài, tối đa trong 20 năm. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn, có thể rút trước một phần giá trị tài khoản. Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao, được hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung và được bảo đảm quyền lợi chắc chắn với lãi suất cam kết và quyền lợi hưởng gia tăng đầu tư.

NGUYỄN CUỖNG

Vì sức khỏe cộng đồng

Các y bác sĩ trẻ chúng tôi tham gia các hoạt động tình nguyện với mục tiêu duy nhất là vì sức khỏe cộng đồng. Đó là chia sẻ của bác sĩ Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh. Chúng tôi có dịp theo đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi tình nguyện tại xã Đông Huy (Đông Hưng). Trên suốt hành trình, trên xe lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười. Bác sĩ Trần Khánh Thu cho biết: Các anh chị em trong đoàn đều đã nhiều lần đi tình nguyện khám bệnh, cấp thuốc cho người dân. Mỗi chuyến đi chúng tôi đều nhận được tình cảm ấm áp, yêu thương từ người dân. Đây là động lực để các thầy thuốc trẻ

không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Vừa đặt chân xuống Trạm Y tế xã Đông Huy, các y bác sĩ lập tức vận chuyển thuốc và thiết bị y tế, kê nhanh bàn làm việc để đón tiếp 500 người dân đến khám bệnh. Người đến khám chủ yếu bị thoái hóa khớp, cao huyết áp, tai mũi họng... Các bác sĩ khám và cấp thuốc, ghi, hướng dẫn cẩn thận cách dùng, cách phòng tránh các bệnh thường gặp, ngoài ra còn bổ sung các loại thuốc bổ cho người bị bệnh. Ông Hoàng Ngọc Liêm, trưởng bệnh hạng 3/4, thôn Minh Châu, xã Đông Huy cho biết: Các bác sĩ về tận xã khám bệnh miễn phí nên bà con rất vui, nhất là những người

có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh. Tôi thấy các bác sĩ trẻ nhiệt tình, trách nhiệm, thiết bị y tế hiện đại. Hoạt động khám bệnh tình nguyện ngay tại xã đã giúp nhiều gia đình vui bớt lo lắng, là dịp tốt để phát hiện bệnh, có hướng chữa trị kịp thời. Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Các hoạt động tình nguyện không chỉ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn giúp chúng tôi có cơ hội tích lũy những kinh nghiệm, trải nghiệm quý báu cho công tác chuyên môn của mình. Còn bác sĩ Nguyễn Duy Quyển, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Đông Hưng cho biết: Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ



Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Huy (Đông Hưng).

chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa huyện, chúng tôi thường xuyên kết hợp với các cấp bộ đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí

cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Được mang đến tình thân ái và sức trẻ của mình phục vụ cộng đồng, nhất là đối

tượng dễ bị tổn thương với mức bác sĩ trẻ là điều hạnh phúc.

Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là một trong những hoạt động nổi bật của phong trào thanh niên tình nguyện. Mỗi năm có hàng nghìn lượt người là các đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chỉ tính riêng hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong tháng 5 năm nay, các cấp bộ đoàn, hội đã phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức 10 đợt khám bệnh tình nguyện với 350 y bác sĩ trẻ tham gia. Các bác sĩ và các đơn vị đã tặng quà, tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.500 người với tổng giá trị 423 triệu đồng. Các bác sĩ đã khám các bệnh nội khoa tổng quát, thần kinh, các bệnh xương khớp, tim mạch, các bệnh lý về mắt, tai mũi

họng, tuyên truyền cách phòng, chống một số bệnh thường gặp vào mùa hè... Ngoài các hoạt động hướng về cộng đồng hay các hoạt động trợ giúp bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại các bệnh viện, các bác sĩ trẻ cũng mong muốn các tổ chức thiện nguyện, đơn vị, cá nhân hào tâm đồng hành giúp đỡ người bệnh gặp khó khăn đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, từ đó thiết thực nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng làm tình nguyện là cơ hội để các thầy thuốc trẻ rèn luyện ý đức, cổ vũ tinh thần sống đẹp, nhân ái vì sức khỏe cộng đồng như lời Bác Hồ đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Những việc làm thiết thực ấy còn chứng minh "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" mà tuổi trẻ đang ra sức thực hiện chứ không chỉ là khẩu hiệu.

KUÂN PHƯƠNG